

CHI BỘ TIỂU HỌC ĐÔ THỊ VIỆT HƯNG

TỔ CHỨC SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ QUÝ IV NĂM 2022

Thực hiện Kế hoạch số 112-KH/ĐU ngày 08/7/2022 của Đảng ủy phường Giang Biên về triển khai đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng “ Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam”, ngày 25 tháng 11 năm 2022, Chi bộ Tiểu học Đô thị Việt Hưng đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề quý IV năm 2022 với chủ đề “ **Xây dựng nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc trong giai đoạn hiện nay gắn với phong trào xây dựng văn hóa nhà trường**”.

Đề buổi sinh hoạt chuyên đề của chi bộ đảm bảo chất lượng thì công tác điều hành của người chủ trì có vai trò hết sức quan trọng, bởi điều hành linh hoạt, giải quyết các phần việc gọn gàng, đúng quy định, khơi gợi được nhiều ý kiến của các đảng viên, thảo luận kỹ lưỡng, kết luận chuẩn xác và biểu quyết thông qua nghị quyết là những nhân tố quyết định thành công tốt đẹp của một cuộc sinh hoạt chi bộ.

Mở đầu buổi sinh hoạt, đồng chí Nguyễn Thị Hằng Nga - Bí thư Chi bộ đã triển khai nội dung, nêu mục đích, yêu cầu buổi sinh hoạt chuyên đề của quý IV.



Tiếp theo, đồng chí Ngô Thị Thu Ánh – Phó bí thư chi bộ đã trình bày dự thảo với nội dung “ **Xây dựng nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc trong giai đoạn hiện nay gắn với phong trào xây dựng văn hóa nhà trường**”, đánh giá khái quát ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân của chi bộ trong thời gian qua về thực hiện nội dung chuyên đề .



Các đồng chí đảng viên nêu ý kiến đóng góp, các giải pháp khắc phục khó khăn vướng mắc khi thực hiện:

+ Đồng chí Trần Thị Tuyết Minh đóng góp ý kiến về việc phát huy vai trò tiên phong của đảng viên trong việc xây dựng văn hóa nhà trường.



+ Đồng chí Bùi Diệu Thu với ý kiến về việc xây dựng văn hóa ứng xử, văn hóa công sở, văn hóa chào trong CB, GV, NV và HS.



+ Đồng chí Bùi Thị Thanh Hà đóng góp ý kiến về việc giáo dục học sinh về các giá trị lịch sử, văn hóa thông qua các hoạt động trải nghiệm, tham quan các di tích lịch sử, bảo tàng, chăm sóc đài tưởng niệm...



Bên cạnh đó là các ý kiến đóng góp của các đ/c đảng viên Dương Thu Trang, Đặng Thị Năm... về việc tổ chức tham quan di tích lịch sử địa phương đối với học sinh lớp 3 hàng năm sao cho hiệu quả nhất thì cần có sự đồng hành và vào cuộc của CMHS.

Với tinh thần làm việc nghiêm túc, có trách nhiệm, các đồng chí đảng viên đã có những trao đổi, thảo luận để làm rõ hơn quan điểm của Đảng và thiết thực gắn với việc xây dựng văn hóa trong nhà trường. Một nhà trường có những giá trị văn hóa tích cực sẽ góp phần quan trọng vào việc cải thiện hiệu quả làm việc, nâng cao chất lượng dạy và học của nhà trường. Kết thúc buổi sinh hoạt chuyên đề, 100% các đồng chí đảng viên đều nhất trí với nội dung và các ý kiến đóng góp xây dựng tại buổi sinh hoạt chuyên đề quý IV năm 2022.

Người viết: Ngô Thị Thu Ánh – Phó bí thư chi bộ

